

# รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ 31 /2555

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556

ณ อาคาร 1 ชั้น 2M

-----

## ผู้เข้าประชุม

อาจารย์สาธิต พุทธลา,นางสาวอัญชลี โพธิ์ขันธ์,นางสาวนันทิ์ เฟื่องฟู, นายอดิสร เนียมแก้ว, นายกรภัทร์ งอกจันทิก, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนาโชค, นายวิเชียร ทวีลา, นาย ขวัญชัย ช้างเกิด, นายจิตติวัฒน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

## ผู้ไม่มาประชุม

ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์,อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์, อาจารย์ธีรวัฒน์ ปานกลาง, นางสาวพรธิภา ไกรเทพ, นางสาว ชื่นชีวิน พลายนบัว, นายสุนทร ปาละพันธ์

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น.

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การเตรียมตัวเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมนิสิตในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การเตรียมตัวเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมนิสิตในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556

1.2 การแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การแต่งตั้งรศ.ศรีมงคล เทพรณู เป็นประธานสภาคณาจารย์ข้าราชการเรียบร้อยแล้ว และอาจารย์ประภาพรรณได้ลาออกจากตำแหน่งเดิมเพื่อไปเป็นรองคณบดีคณะฯ แทนรศ.ดร.พนอเนื่อง ที่มาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

1.3 การจัดงานวันสงกรานต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดงานวันสงกรานต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 11 เมษายน 2556 โดยให้ส่งทีมลงแข่งขันการก่อพระเจดีย์ทรายเหมือนเดิม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

## วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 30 โดยไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

## วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การประชุมกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เรื่องการจัดกิจกรรม “Safety Zone”

ประธานฯ แจ้ง เกี่ยวกับการเดือนประชุมกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เรื่องการจัดกิจกรรม “Safety Zone” จากสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ซึ่งมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินเป็นผู้ดูแล

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

## วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

## วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การจัดหาของพลาสติกใส่เอกสารในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่

นางสาวนันทิ์ แจ้งเรื่อง การจัดหาของพลาสติกใส่เอกสารสำหรับแจกนิสิตวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยวิธี สอบราคา ซึ่งหลังจากการประชุมสำนักฯ เสร็จจะมีการเปิดซองสอบราคาสำหรับการจัดหาของดังกล่าวเวลา 10.00 น. โดยมีคณะกรรมการเปิดซองคือ อาจารย์ธีรวัฒน์, นางสาวนันทิ์ และนายขวัญชัย

## 5.2 การเดินทางเข้าร่วมประชุมการส่งทีมวอลเลย์บอลชิงถ้วยประเภท ข.

นายกรภัทร์ แจ้งเรื่อง การเดินทางเข้าร่วมประชุมการส่งทีมวอลเลย์บอลชิงถ้วยประเภท ข. โดยมีนายขวัญชัยร่วมเดินทางไปด้วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 12.00 น. เรื่องที่สอง คือ การที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสิงห์-ราชภัฏ คัพ ครั้งที่ 1 นั้นผลปรากฏว่าเราไม่สามารถนำทีมผ่านเข้ารอบไปแข่งขันต่อที่พิษณุโลกได้ แต่คะแนนในการแข่งขันห่างกันไม่กี่แต้มเท่านั้น

## 5.3 การจัดกิจกรรมออกบูธงาน

นายบัญญัติ แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมออกบูธงานกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ MCC HALL THE MALL บางกะปิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องแจ้งเสริม คือ การประชุมนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2556 และประเด็นที่สำคัญคือ บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี สามารถเรียนต่อนักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1

## 5.4 การขอยืมครุภัณฑ์ในการจัดงาน

นายอดิสร แจ้งเรื่อง การขอยืมครุภัณฑ์เครื่องเสียงไปจัดงานเลี้ยงเกษียณ ณ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556

ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 1 เมษายน 2556

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวนัทธี เฟื่องฟู ผู้บันทึกการประชุม  
อาจารย์สายัน พุทธิลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม